



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 161,172.-

ทปอ.เล็งปรับใหญ่ที่แคสปี'65

- วัดความกดดันแท้จริง-เผยปี'63ยังรับ5รอบ
- เพิ่มชุดข้อสอบ'อังกฤษ'รองรับเด็กอินเตอร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายชาติ เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่แคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้หารือเกี่ยวกับการปรับระบบการรับสมัครที่แคส ประจำปีการศึกษา 2563 เบื้องต้นจะเป็นการปรับเล็ก โดยยังคงให้รับสมัครที่แคส 5 รอบ และให้นักเรียนมีโอกาสลงทะเบียน 1 ครั้งในรอบใดก็ได้เช่นเดิม แต่จะปรับขั้นตอนการรับสมัครในรอบ 1 พิจารณาจากเพิ่มคะแนนงานหรือพอร์ตโฟลิโอ และรอบ 2 โควตาในพื้นที่ โดยให้ยื่นหลักฐานพร้อมกันในรอบ 2 ครั้งเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในคณะ/สาขา ที่ต้องการมากขึ้น ลดปัญหาลงทะเบียน 1 เพื่อมาสอบโควตาในรอบ 2

นายชาติกล่าวอีกว่า ส่วนรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิสชันส์ เดิมมีแนวคิดจะนำมารวมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน แต่เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนกลับสนใจ ยืนยันให้แยกรับสมัครเช่นเดิม รวมถึงจะเพิ่มชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา เพื่อให้นักเรียนที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น ได้เข้าใจข้อสอบมากขึ้น ยกเว้นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (โอเน็ต) เพราะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ใช่ ทปอ.

“ข้อสรุปดังกล่าวยังไม่ถือเป็นมติ แต่เป็นแนวทางที่จะเสนอให้ที่ประชุม ทปอ.พิจารณาในการประชุม วันที่ 23 มิถุนายน ที่ จ.อุบลราชธานี สาเหตุที่ยังไม่นำการรับสมัครที่แคสรอบ 3 และรอบ 4 มารวมกัน เพราะไม่อยากให้ผู้ปกครอง และนักเรียนกลับสนใจ โดยการรับสมัครที่แคสรูปแบบนี้ จะใช้ไปอีก 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2563-2564 และจะปรับใหญ่อีกครั้งในปีการศึกษา 2565 เป็นการเพิ่มข้อสอบในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถวัดความถนัดของเด็กได้อย่างแท้จริง รวมถึงลดข้อสอบที่ซ้ำซ้อนลง

ด้วย” นายชาติกล่าว

นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในส่วนของลงทะเบียน 1 จะทำได้ครั้งเดียวในรอบใดก็ได้เช่นเดิม หรือปรับให้ลงทะเบียนในรอบใดก็ได้มัน ไม่มีปัญหา อะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็ก ทำให้มีโอกาสนั้น ส่วนตัวเห็นว่าควรลดลงเหลือไม่เกิน 3 รอบ เพราะจำนวนรอบที่มาก ทำให้ระยะเวลาการสมัครข้ามมหาวิทยาลัยนานตามไปด้วย ขณะที่การสอบวิชาต่างๆ ก็ไม่ควรรวมเกินไป เพราะอาจเป็นการของเสีย และผู้ปกครอง แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับมติ ทปอ.ซึ่งอะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็ก ก็ยินดีดำเนินการ

“การรับนิสิตของ มก.ปีนี้ ภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย มีบางสาขาล้น บางสาขาขาด โดยเฉพาะในส่วนของวิทยาเขตที่รับนิสิตได้น้อยลง อาจเพราะจำนวนเด็กลด ที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น ซึ่ง มก.เองพยายามปรับตัว กำหนดจำนวนรับแต่ละคณะให้กระชับขึ้น โดยเฉพาะคณะที่เปิดสอนด้านการเกษตร ทั้งคณะเกษตรศาสตร์ ประมง สัตวแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แม้จะรับนิสิตได้ตามเป้า แต่ต้องยอมรับว่าจำนวนน้อยลงกว่าที่ผ่านมา จากหลักพันคนเหลือหลักร้อยคน” นายจรงค์กล่าว